

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  
ของส่วนราชการอื่น ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ตามที่สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของกรมการขนส่งทางราง  
ตามประกาศกรมการขนส่งทางราง ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง  
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  
เลือกสรรเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ดังต่อไปนี้

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

๑) การทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์

โดยจะไม่มีผลเป็นคะแนน แต่จะนำผลไปเป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์

๒) การสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) โดยพิจารณา  
จากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

(๑) ความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง  
และประสบการณ์ในการทำงาน (๔๐ คะแนน)

(๒) สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (๓๐ คะแนน)

(๓) คุณลักษณะอื่นๆ ได้แก่ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณ ไหวพริบ วุฒิภาวะ  
ทางอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ทักษะติดต่องานราชการ (๓๐ คะแนน)

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. จะต้องได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

## ๒. การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ

### และสมรรถนะ

วัน เวลา สถานที่	กิจกรรมการประเมิน	หมายเหตุ
วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	รายงานตัวเพื่อเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัว
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๔๕ น. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น ๗ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	การทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูล ประกอบการสัมภาษณ์	เข้ารับการประเมิน ๖๖๓๒๑๐๐๐๑ - ๖๖๓๒๑๐๐๐๓
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม ๕ อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	สัมภาษณ์เพื่อประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
ทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และเว็บไซต์  
สำนักงาน ก.พ. <https://www.ocsc.go.th> หัวข้อข่าวสมัครงาน ทั้งนี้ กำหนดวันอาจเปลี่ยนแปลงได้  
ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) สุลักษณ์า ธรรมานุสตี

(นางสาวสุลักษณ์า ธรรมานุสตี)

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.

สำเนาถูกต้อง

พิศข

(นางสาวพิศข ชาญณรงค์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖